

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมาย ปักราช	ประธานสภา อบต.	มาย ปักราช	
๒	นายจිරะศักดิ์ จันทนศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	จिरะศักดิ์ จันทนศักดิ์	
๓	นายศรีมูล ตุ่นแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๑	ศรีมูล ตุ่นแก้ว	
๔	นางอรพิน วงค์หน่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๒	อรพิน วงค์หน่อแก้ว	
๕	นายประกอบ อินปัญญา	ส.อบต.หมู่ ๔	ประกอบ อินปัญญา	
๖	นายอินจันทร์ อินตา	ส.อบต.หมู่ ๕	อินจันทร์ อินตา	
๗	นายถาวร หลักแหลม	ส.อบต.หมู่ ๕	ถาวร หลักแหลม	
๘	นายณัฐนนท์ ลาภมา	ส.อบต.หมู่ ๖	ณัฐนนท์ ลาภมา	
๙	นายสมคิด ทิศตา	ส.อบต.หมู่ ๖	สมคิด ทิศตา	
๑๐	นายเทียนชัย ทวีสาร	ส.อบต.หมู่ ๗	เทียนชัย ทวีสาร	
๑๑	นางกัญญา กั้นเอ้ย	ส.อบต.หมู่ ๘	กัญญา กั้นเอ้ย	
๑๒	ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	เลขานุการสภา อบต. / ปลัด อบต.	ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นางยุพิน วงค์อะทะ ส.อบต.หมู่ ๑ (ลาการประชุม)

๒.นายทองคำ วงค์แก้วมูล ส.อบต.หมู่ ๘ (ลาการประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์	นายก อบต.	ศุภร์ ไทยธนสุกานต์	
๒	นางณัฐิยา อูปกิจ	รองนายก อบต.	ณัฐิยา อูปกิจ	
๓	นายสมพงษ์ ตันหนองดู่	รองนายก อบต.	สมพงษ์ ตันหนองดู่	
๔	นางสาวบุษราคัม แจ้ห่มเครือ	เลขานุการ นายกฯ	บุษราคัม แจ้ห่มเครือ	
๕	นางศิริพร เครือวงศ์	หน.สำนักปลัด	ศิริพร เครือวงศ์	
๖	นายสมหมาย เป็งขวัญ	ผอ.กองช่าง	สมหมาย เป็งขวัญ	
๗	นายสุวิทย์ ศรีปันทา	ผอ.กองคลัง	สุวิทย์ ศรีปันทา	
๘	นางกนิษฐา ชื่อสัจพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กนิษฐา ชื่อสัจพงษ์	
๙	นางวิลาวรรณ พุทธิธรรม	นักทรัพยากรบุคคลฯ	วิลาวรรณ พุทธิธรรม	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าประจำที่ในห้องประชุม พร้อมแจ้งจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงผู้ทรงเกียรติ, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกหนังสือพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านล่วงหน้าแล้ว โดยวันนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มาประชุม ๑๑ ท่านครบองค์ประชุม โดยมีท่านยุพิน วงศ์อะทะ ส.อบต.หมู่ ๑ และท่านทองคำ วงศ์แก้วมูล ส.อบต.หมู่ ๘ ได้ขออนุญาตลาการประชุม ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เรื่องการเตรียมการป้องกันสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมและเข้าสู่ฝนแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้โปรดระมัดระวังการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก หรือวาตภัย ในพื้นที่ของท่าน หากเกิดสาธารณสุขในพื้นที่ ขอให้ท่านรีบแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณสุขให้ต่อไป

๒. การจัดตั้ง สถานที่พักคอย สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Local /Community Quarantine : LQ) เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation : CI) และหรือสถานที่แยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ (Home Isolation : HI) โดย อบต.บ้านดง ได้ จัดตั้งที่ โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ ๓ (ออป.) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านดง

๓.แจ้งผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายพลธิป เต็มสืบ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดง

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้กับท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้วเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์แก้ไขรายการการประชุม โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ ขอแก้ไขถ้อยคำ ในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

**ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอโปรดยกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีสมาชิกสภา อบต. ยกมือเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม**

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

การยื่นกระทู้ถามต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ในวันนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใดดังนั้น จึงผ่านระเบียบ วาระนี้ไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

**ระเบียบวาระที่ ๔ ลำดับที่ ๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาในวาระที่สอง ชั้น แปรญัตติ**

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีมติในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่านและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับคำแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๙ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านกัญญา กันเอ๋ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ สรุปและรายงานผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้รับทราบ ขอเชิญครับ

นางกันยา กันเอ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง.๘ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกันยา กันเอ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินขอรายงานผลการแปรรูปที่ดินต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดังนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดระยะเวลาการแปรรูปที่ดิน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับคำแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นั้น บัดนี้ครบกำหนดเวลาแปรญัตติแล้วปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หรือ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่ สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้วไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หรือนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ท่านใดเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ จึงนำเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการแปรรูปที่ดิน เชิญครับ

ที่ประชุม - ให้ที่ประชุมพิจารณาสมควร -

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอ -

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

### นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครอบงำประชุม กระผมขอแจ้งว่าคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นตามร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข เนื่องจากไม่มีผู้ใดมายื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้นผมจึงขอความเห็นชอบอนุมัติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ผู้ใดเห็นด้วยกับคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้นครับ

### มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ - เห็นชอบ/อนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.)

### นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมีมติเห็นชอบอนุมัติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีความเห็นให้ยื่นตามร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระที่สามการลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระผมขอพักการประชุม ๓๐ นาที เพื่อสมาชิกทุกท่านได้มีเวลาในการพิจารณาวาระที่สาม การลงมติต่อไป ขอเชิญพักได้ครับ

### ที่ประชุม

- พักการประชุม ๓๐ นาที -

### ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พิจารณาวาระที่สาม (การลงมติ)

### นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาวาระที่สาม (การลงมติ) เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีมติเห็นชอบรับรองคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบควรมีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

### ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครอบงำประชุม ครับ

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครอบงำประชุม กระผมขอความเห็นชอบอนุมัติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

- ที่ประชุมมีมติ - เห็นชอบ/อนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.)

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบต.

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ตอนนี้ก็เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ผมขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ

**ที่ประชุม**

- พักการประชุม ๑ ชั่วโมง -

**ระเบียบวาระที่ ๕**

เรื่อง ที่เสนอใหม่

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก**

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก กระผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญ ครับ

**นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก (กองช่าง) และ (สำนักปลัด)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

**(งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กองช่าง)**

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำขึ้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง จำนวน ๕๙๘,๐๐๐.- บาท- เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำขึ้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

**-แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)**

๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๕) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

**รวมจำนวนเงินงบประมาณ ที่จะขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๘,๐๐๐บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )**

เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และคาดว่าจะการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง จะดำเนินการภายในปีงบประมาณไม่ทัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกเป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๓,๔๙๘,๐๐๐บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ต่อไป

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ไปแล้วนั้น ก่อนที่จะพิจารณาในญัตตินี้ กระผมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ ครับขอเชิญครับ

**ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ คือการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน แล้วให้เบิกจ่ายได้ ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

จึงนำเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบ ครับ

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้รับทราบ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงท่านใดเสนอ เพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

#### นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดง ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ เสนอญัตติการกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก กระผมมีความเห็นด้วยกับการกันเงินฯในญัตตินี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ การก่อสร้างด้านโครงการต่างๆและที่สำคัญ คือ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อนำมาใช้ในการบริการจัดเก็บขน ขยะในตำบลบ้านดงให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในชุมชนต่อไป ครับ

ที่ประชุม - ให้ที่ประชุมพิจารณาสมควร-

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอ-

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวน เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

#### ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง จำนวน ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก จำนวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



**- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
(งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กองช่าง)**

- ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
- ๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง จำนวน ๕๕๘,๐๐๐.- บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

**-แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)**

- ๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโรวัตต์ แบบ อัดท้าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโรวัตต์ แบบ อัดท้าย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
      - (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
      - (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
      - (๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
      - (๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
      - (๕) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓  
รวมจำนวนเงินงบประมาณ ที่ จะขออนุมัติกันเงิน ทั้งสิ้น ๓,๔๙๘,๐๐๐บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) โปรดยกมือขึ้นครับ

<b>มติที่ประชุม</b>	- เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
	- งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต.)

**นายมาย ปึกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง คือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
(งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กองช่าง)**

- ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมที่จอดรถผู้พิการ อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
- ๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง จำนวน ๕๕๘,๐๐๐.- บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นบน สำนักงาน อบต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

**-แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)**

๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๕) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

รวมจำนวนเงินงบประมาณ ที่จะขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒** **ญัตติ** ขอความเห็นชอบรับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบล บ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลงลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง อบต.บ้านดง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ให้แก่ทุกหมู่บ้าน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก สภา อบต.บ้านดง และสภา อบต.บ้านดงได้มีมติในการประชุมสภา อบต.บ้านดง ในคราวการประชุม สมัยสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ฝ่ายผู้บริหาร(นายก อ.บ.ต.) สามารถพิจารณาเลือกได้จากแผนพัฒนา อ.บ.ต.หรือใน ข้อบัญญัติ อ.บ.ต. หรือ ในแผนของหมู่บ้าน หรือที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอขอโดยให้นำมาแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับทราบในภายหลัง นั้น บัดนี้ ได้ รับแจ้ง จาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ เสนอโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้าน ในการขอความเห็นชอบและแจ้งให้ สภา อบต.บ้านดง เพื่อรับทราบ ต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สรุปโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ให้สมาชิก อบต.บ้านดง ได้รับทราบ ครบ

**ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเรียนสรุป โครงการแต่ละหมู่บ้านประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
๓. โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยโรคโควิดบ้านหัวฝายหมู่ที่ ๑
๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การทำขนม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
๕. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในกลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑

- ๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ .๑
- ๘. โครงการปรับภูมิทัศน์ บ้านดง หมู่ที่ ๒
- ๙. โครงการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง บ้านดง หมู่ที่ ๒
- ๑๐.โครงการจัดซื้อและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านท่าสี หมู่ที่ ๓
- ๑๑.โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓
- ๑๒.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหมู่บ้าน บ้านท่าสีหมู่ที่ ๓
- ๑๓.โครงการขุดลอกฝายโดยใช้แรงงานชาวบ้าน บ้านกลางหมู่ที่ ๕
- ๑๔.โครงการต่อเติมราวสะพานถนนเสริมท่อกอนกรีต บ้านแม่สำนหมู่ที่ ๖
- ๑๕.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บ้านแม่สำน หมู่ที่ ๖
- ๑๖.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนจัดซื้อเครื่องดนตรี บ้านแม่สำนหมู่ที่ ๖
- ๑๗.โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด ๑๙บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ ๗
- ๑๘.โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘
- ๑๙.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘

โดยทั้งนี้ได้แจกจ่ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให้สมาชิก อบต. ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ครับ

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

มีสมาชิกสภา อบต .ท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

**ที่ประชุม**

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอความเห็นชอบรับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้เสนอมา โปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบต.)

**นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับทราบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้าน ตามที่ได้เสนอมา รายละเอียดดังนี้

- ๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๓. โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยโรคโควิดบ้านหัวฝายหมู่ที่ ๑
- ๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การทำขนม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๕. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในกลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑
- ๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ .๑
- ๘. โครงการปรับภูมิทัศน์ บ้านดง หมู่ที่ ๒

๙. โครงการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง บ้านดง หมู่ที่ ๒
๑๐. โครงการจัดซื้อและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านท่าสี่ หมู่ที่ ๓
๑๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง บ้านท่าสี่ หมู่ที่ ๓
๑๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหมู่บ้าน บ้านท่าสี่หมู่ที่ ๓
๑๓. โครงการขุดลอกฝายโดยใช้แรงงานชาวบ้าน บ้านกลางหมู่ที่ ๕
๑๔. โครงการต่อเติมราวสะพานถนนเสริมท่อคอนกรีต บ้านแม่สำนหมู่ที่ ๖
๑๕. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บ้านแม่สำน หมู่ที่ ๖
๑๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนจัดซื้อเครื่องดนตรี บ้านแม่สำนหมู่ที่ ๖
๑๗. โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ บ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ที่ ๗
๑๘. โครงการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด ๑๙ บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘
๑๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ที่ ๘

## ระเบียบวาระที่ ๒

## เรื่องอื่น ๆ

### นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหารท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอในวาระอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญครับ

### นางกันยา กันเอี้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางกันยา กันเอี้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘ ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีมีกลิ่นถ่านเข้ามาในพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะมีกลิ่นเหม็นมาก ชาวบ้านที่ได้รับกลิ่นจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก จึงอยากสอบถามว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ระบาด คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม จึงไม่ค่อยได้ขึ้นไปตรวจสอบ เมื่อขึ้นไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นถ่านที่เข้าไปพื้นที่หมู่บ้าน พบว่ามีการพลิกกลับหน้าดินและเปิดหน้าดิน ทำให้มีกลิ่นถ่านเข้ามาในหมู่บ้าน และมีก้อนถ่านติดมากับดินแดง คาดว่าน่าจะขุดดินจากจุดที่เคยถมมาก่อนแล้วนำมาทิ้ง และกรณีที่มีถ่านติดมากับดินนั้นเคยมีการแจ้งทาง กฟผ. ไปแล้ว แต่ก็ยังมีถ่านติดมากับดินที่นำมาทิ้งอยู่ ซึ่งที่ทิ้งดินก็อยู่ในจุดที่ใกล้ชุมชน หากเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอาจเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนได้ค่ะ

### นายถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ กระผมมีเรื่องเกี่ยวกับถนนบนดอยที่ชำรุด ซึ่งเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและยังอยู่ในช่วงรับประกัน แต่ประเด็นที่กระผมอยากนำเสนอคือถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพและความทนทานแล้ว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีคุณภาพสูงและทนทานกว่าค่อนข้างมาก จึงอยากสอบถามถึงเหตุผลที่ทาง อบต. เลือกสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในพื้นที่บนดอย เพราะที่ผ่านมาถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จไปแล้วยังไม่ถึงปี ขณะนี้ได้ชำรุดเสียหายไปแล้ว อยากให้มีการหารือเกี่ยวกับการเลือกวัสดุที่ใช้สร้างถนนให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย และอยากสอบถามว่าโครงการต่อไปจะสามารถสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดได้หรือไม่ครับ

## นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมขอชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่ ท่านกัญญา กันเอ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘ และท่านถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ ได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จากที่ได้ไปตรวจสอบสถานที่ทั้งดิน พบก้อนถ่านดิบจำนวนมากปนมากับดินที่นำมาทิ้ง ได้สอบถามกับทางหัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์แล้วได้รับแจ้งว่าถ่านที่ติดมากับดินเป็นถ่านที่ขุดออกมาแล้วนำไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งแล้วนำดินแดงไปกลบ และได้มีการขนย้ายดินจุดนั้นนำมาทิ้งที่จุดทิ้งดิน จึงเห็นควรนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือจัดทำหนังสือแจ้ง กฟผ. ต่อไปครับ

- ประเด็นถนนบนดอยที่ชำรุด ได้สอบถามผู้อำนวยการกองช่างแล้วพบว่าจุดที่ถนนชำรุดมีความชันสูงมากไม่ได้รับแดดเลย ประกอบกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน ทำให้ถนนพัง แต่ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาปรับปรุงและทางกองช่างได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไปแล้วครับ

- ประเด็นคุณภาพ ความคงทน ความคุ้มค่าของถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกับคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความคิดของกระผมคิดว่าถ้าเป็นถนนใหม่ที่ยังไม่เคยเทคอนกรีตเลยควรจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ข้อเสียคือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากถนนบนดอยมีเส้นทางเดียว ไม่มีทางเบี่ยงหลบเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้ แต่หากเป็นถนนเส้นทางยาวต่อเนื่องผมคิดว่าควรทำเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและความรวดเร็วในการดำเนินการครับ

## ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมขอเรียนชี้แจงประเด็นดังต่อไปนี้

- ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้ถึงไตรมาสที่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการแล้ว แต่ติดสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ระบาดและประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของทางจังหวัด ที่กำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่จำนวนมากกว่า ๒๐ คน กระผมขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่นให้ทาง อบต. จัดทำหนังสือส่งถึง กฟผ. หรืออาจให้คณะกรรมการออกตรวจ ๑ - ๒ ครั้งครับ

- ประเด็นการเปรียบเทียบคุณภาพ ความคงทน ความคุ้มค่าของถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกับคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ท่านถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ สอบถามในที่ประชุมนั้น ตามความเห็นของกระผมอยากให้ถนนบนดอยสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด เพราะมีความคงทน แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก ใช้งานได้นาน แต่มีข้อเสียคือต้นทุนสูง และประกอบกับเป็นพื้นที่บนดอย ผู้รับจ้างมีความยากลำบากในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากพื้นที่ด้านล่างขึ้นไปบนดอย ซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนในการขนย้ายค่อนข้างสูง หากจะใช้ปูนผสมสำเร็จขึ้นไปก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากปูนผสมสำเร็จนั้นหลังผสมเสร็จจะมีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด จะต้องขนหิน ทราย ปูน ขึ้นไปผสมบนดอย ประกอบกับถนนมีลักษณะแคบ ไม่สามารถใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นไปได้ ต้องใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะต้องขนวัสดุอุปกรณ์ขึ้นไปหลายรอบ จึงเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนดอยได้ ส่วนกรณีที่ดินนชำรุดนั้น เป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จุดใดที่มีน้ำขังหรือมีความชันสูง จะทำให้ถนนพังหรือชำรุดได้ง่าย กระผมจะนำเรื่องปรึกษาหารือกับท่านนายกกว่าถ้าหากหมู่บ้านต้องการก็จะสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาจจะใช้เวลาค่อย ๆ สร้างกันไป ซึ่งทาง อบต. ก็พยายามหางบประมาณจากส่วนอื่น เช่น ได้จัดทำโครงการสร้างถนนของหมู่ที่ ๕ และ ๖

เสนอไปที่ อบจ. แล้ว และมีบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว โดยทาง อบจ. ได้ตอบกลับมาสอบถามว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ และขอหลักฐานการขออนุญาต ซึ่งทาง อบต. ได้ส่งเอกสารการขออนุญาตตามมติสภา และเอกสารขออนุญาตจากป่าไม้ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำหนดการอนุญาต ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจะต้องมีการตรวจป่า และต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ก่อน ซึ่งยังไม่ทราบว่า จะได้รับการอนุญาตในปีนี้หรือไม่

#### นายถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายก และท่านนายกสุภกร ไทยธนสุกานต์ และท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น กระผมได้เห็นถึงความตั้งใจของท่านนายก ท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสร้างถนนในพื้นที่บนดอย ซึ่งถนนแอสฟัลติกคอนกรีตนั้นก็สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ แต่ในความคิดของกระผมก็ยังคงคิดว่าหากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นน่าจะดีกว่าครับ แต่เมื่อเราทราบถึงปัญหาว่าจุดไหนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วแต่ยังคงสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในพื้นที่นั้น กระผมคิดว่าน่าจะนำกรณีนี้ไปเป็นบทเรียนในการสร้างถนนในโครงการต่อไปครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส่วนประเด็นการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นอาจมีความล่าช้า แต่สามารถสร้างได้ที่ละเลน และพื้นที่อีกเลนก็สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ครับ

#### นายสมหมาย เป็งขวัญ ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายสมหมาย เป็งขวัญ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้นมีทั้งเสริมผิวถนนเดิมและสร้างใหม่สลับกันไปเป็นช่วง ๆ และถนนจุดอื่น ๆ ที่สร้างเสร็จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างและมีการระบายน้ำที่ดี แต่จุดที่พังกั้นดินค่อนข้างชุ่มน้ำ ประกอบกับมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน เป็นสาเหตุให้ดินไม่แห้งและอ่อนตัวเมื่อรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านเลยทำให้ถนนพัง ในส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างและเปิดใช้งาน ซึ่งปีที่ผ่านมามีปัญหาประชาชนร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างถนนที่ล่าช้าและทำให้รถของชาวบ้านตกไหล่ทาง และทาง อบต. ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่นั่นได้ เนื่องจากงบประมาณจะได้รับจัดสรรมาในช่วงฤดูฝนพอดี ซึ่งไม่สามารถเลี่ยงได้ จึงต้องเลือกการก่อสร้างถนนที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดครับ

#### นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๒ ในประเด็นการตรวจสิ่งแวดล้อม ดิฉันเห็นด้วยกับท่านปลัดฯ ที่จะทำหนังสือส่งถึง กฟผ. และขอเสนอเรื่องการขึ้นตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ควรขึ้นตรวจเดือนละ ๒ ครั้ง ต้นเดือนหรือกลางเดือน ส่วนเรื่องการประชุมใหญ่ในช่วงนี้ดิฉันคิดว่ายังไม่สมควรที่จะจัดการประชุม เนื่องจากยังมีภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยู่

#### นางกัญญา กัญเอี้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันเห็นด้วยกับท่านปลัดฯ ที่จะทำหนังสือส่งถึง กฟผ. และควรมีการขึ้นไปตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เดือนละ ๑ หรือ ๒ ครั้ง โดยล่าสุดจากการขึ้นไปตรวจ ยังพบถ่านปนมากับดินและพบว่ามีรถบรรทุกนำดินขึ้นไปเทเพียง ๑ ลำ ส่วนรถคันอื่นจอดทิ้งไว้ โดยไม่ได้ทำการเทดินลงจากรถ ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงไม่เทดินลงจากรถ ดิฉันจึงคิดว่าควรมีการขึ้นตรวจอย่างสม่ำเสมอ และอีกประเด็นหนึ่ง ดิฉันขอเสนอให้มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณลานหน้า อบต. เนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ำขังจำนวนมาก

### นายสมคิด ทิศตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมคิด ทิศตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๖ กระผมมีเรื่องหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับต้นไม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สำน ซึ่งขณะนี้ต้นไม้มีขนาดสูงใหญ่มาก เกรงว่าจะเกิดอันตรายหากต้นไม้ล้มทับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้มีการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ โดยการตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ แต่ไม่สามารถตัดต้นไม้ต้นนี้ได้ เนื่องจากเกรงว่าจะตกโดนรั้วหรือสายไฟฟ้าของศูนย์เด็กพึ่งเสียหาย ที่ผ่านมาเคยขอรถกระเช้าจาก อบต. เพื่อขึ้นไปตัด แต่ติดปัญหาเรื่องรถขึ้นไปได้ยากเนื่องจากทางค่อนข้างชัน จึงอยากหารือในที่ประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง และเบื้องต้นได้หารือกันในหมู่บ้านว่าจะจ้างคนในพื้นที่ไปตัดทอนกิ่งไม้เท่านั้น

### ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมได้มอบหมายให้ท่านศิริพร เครือวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ในการหาแนวทางและระเบียบต่าง ๆ ในการตัดต้นไม้ ซึ่งตามระเบียบหากจะตัดต้นไม้เลยต้องขออนุญาตต่อเจ้าของพื้นที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถตัดต้นไม้ได้ แต่หากชาวบ้านจะช่วยกันตัดทอนเพียงกิ่งก้านของต้นไม้ นั้นสามารถดำเนินการได้เลย เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามที่ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นสิ่งแวดล้อมมาแล้วนั้น กระผมเห็นด้วยกับการทำหนังสือส่งถึง กฟผ. ส่วนการขึ้นตรวจสิ่งแวดล้อม กระผมคิดว่าการขึ้นตรวจเดือนละ ๒ ครั้งนั้นจะเว้นระยะเวลาห่างเกินไป กระผมขอเสนอให้ขึ้นตรวจสิ่งแวดล้อมเดือนละ ๓ ครั้ง โดยขึ้นตรวจทุก ๆ ๑๐ วัน ส่วนเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสิ่งแวดล้อม กระผมเห็นว่ายังไม่สมควรที่จะดำเนินการจัดประชุม เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยู่ครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือถนนระหว่างบ้านดงไปท่าสี่ สถานีอนามัย ที่เกิดการชำรุดจากการชนไม้ของสวนป่าแม่เมาะ ซึ่งชนไม้โดยการลากไม้ไปกับถนนนั้น ตามที่กระผมได้แจ้งในที่ประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมานั้น กระผมอยากสอบถามว่าทาง อบต. ได้มีการเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ เพราะกระผมเห็นว่าถนนมีการชำรุดและพังมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทางสวนป่าแม่เมาะยังมีการชนลากไม้ไปกับถนนเหมือนเช่นเคย โดยจะมีการชนลากไม้วันละ ๒ รอบ

### ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอว่าควรมีการขึ้นตรวจสิ่งแวดล้อม เดือนละ ๓ ครั้งนั้น ทาง อบต. จะดำเนินการประสานผู้จัดการตำบลของทาง กฟผ. โดยจะขอขึ้นตรวจสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่า ๒ - ๓ ครั้งต่อเดือน ในส่วนของรถยนต์ที่จะใช้ในการขึ้นไปตรวจทางสำนักปลัดจะกันรถไว้ให้ และขอมอบหมายให้ท่านศิริพร เครือวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการประสานงานกับผู้จัดการตำบลต่อไปครับ

ในส่วนของถนนระหว่างบ้านดงไปท่าสี่ สถานีอนามัย ที่เกิดการชำรุดจากการชนไม้ของสวนป่าแม่เกาะนั้น ในระยะยาวตามที่ทาง อบต. ได้แจ้งในที่ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามีได้จัดทำโครงการขออนุมัติใช้เงินกู้ของทางรัฐบาล และผ่านในระดับจังหวัดแล้ว โดยของงบประมาณไปจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นการดำเนินการในระยะยาวครึ่ง และทาง อบต. จะจัดทำหนังสือถึง ออป. โดยจะขอความร่วมมือในการตัดไม้และนำไม้บรรทุกบนรถและขอไม้ให้ ชักลากไม้ไปกับพื้นถนน เนื่องจากจะทำให้ถนนชำรุด และในระยะสั้นทาง อบต. ได้จัดทำหนังสือส่งถึงแขวงทางหลวง เพื่อขอยางแอสฟัลติกคอนกรีตเก่าจากการทำถนนที่บ้านจำปุย จำนวน ๒๐๐ คิว เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเบื้องต้นก่อนครับ

ส่วนการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้า อบต. นั้น มีโครงการอยู่ในงบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว โดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ให้ระบายน้ำออกทางด้าน หลัง อบต. ต่อไปครับ

#### นางกัญญา กัญเอียด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๔

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดิฉันได้รับแจ้งจากทางบริษัทที่จะเข้าร่วมการตรวจสิ่งแวดล้อมว่าขอให้ส่งหนังสือผ่านทางไลน์ โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจได้หรือไม่ ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมในการตรวจจะมี ๒ บริษัท คือ อิตาเลียน และสทกล ค่ะ

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประเด็นการตรวจสิ่งแวดล้อมนั้นตามหลักต้องแจ้ง กฟผ. เพราะ กฟผ. เป็นผู้จ้างบริษัท

#### ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนนชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน ในการนำตรวจสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้นำตรวจต้องมาเพื่อนำตรวจอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการแจ้ง ตามที่ท่านประธานสภาฯ กล่าว คือต้องทำหนังสือแจ้งผู้ให้สัญญา ก็คือ กฟผ. ให้แจ้งบริษัทอีกทีครับ

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

#### ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือคณะผู้บริหารเสนอ

#### นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือผู้บริหารใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล รวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในครั้งนี้ และได้ให้การสนับสนุน กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ด้วยดีตลอดมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นนี้ตลอดไป ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนนชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*อรพิน*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๒/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....*จิระศักดิ์ จันทศักดิ์*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายจิระศักดิ์ จันทศักดิ์)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๓/กรรมการตรวจรายงานการประชุม .

(ลงชื่อ).....*กันยา*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางกันยา กันเอียด)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....*ปกราช*.....

(นายมาย ปกราช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง